

# สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 29 พฤษภาคม 2544

วันนี้ (วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2544) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม การขอ) .... ศ.พ (.. ฉบับที่) และร่าง (ยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติ (.... .ศ.พ) .. .ศ.วิทยกระจายเสียงและวิทยโทรทัศน์ พ2498

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ มาตรการห้ามนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียรระไนจาก) .... .ศ.พ (.. (สาธารณรัฐเช็ยร์ราลีโอน

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร มาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย) .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) (เอธิโอเปียและประเทศเอริเทรีย

เรื่อง รายงานผลการชำระบัญชีของกองทุนไทยช่วยไทย

เรื่อง ร่างกรอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ .ศ.2545 - 2549)

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม (....ศ.พ).... .ศ.อาคาร พ2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ฯ(

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการจูงใจในการ) (ประหยัด

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงาน  
พนักงานของรัฐฯ

เรื่อง อนุมัติหลักการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ

เรื่อง ความคืบหน้าของการดำเนินการตามแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ  
ของธนาคารไทย ธนาคาร จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริหารสินทรัพย์ไทย พ..... ศ.

เรื่อง การแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของประเทศ

เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.....ศ.

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ  
ชดเชยรายได้ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่องค์การ  
บริหารส่วนตำบล

เรื่อง สนับสนุนงบประมาณปี 2544 เพิ่มเติม สำหรับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
15 จังหวัด และเรื่องการทำสัญญาจ้างและวิธีจ้างให้บริการสาธารณสุขกับ  
สถานพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประชาชนชาวไทยระยะ  
ที่สองในพื้นที่ 15 จังหวัด

เรื่อง แต่งตั้ง

รองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (กระทรวงคมนาคม)

การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ว่าการ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Representative) เพิ่มเติม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งชาติ

กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประธานและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

คณะกรรมการที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกิจการรัฐสภา

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545

---

**1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขอยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ) และร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร ชุดก่อนในวาระที่ 1 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ มีสาระสำคัญ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีสาระสำคัญ .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) คือ ขอยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายสตรีของประเทศ

ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พมีสาระสำคัญ .... .ศ. คือ ให้โอนอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

---

## **2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 16 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 โดยเพิ่มข้อความว่า "(11) ไม่เป็นการแสดงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ไว้ในข้อ 16 เรื่องการกำหนดลักษณะของรายการที่จะออกอากาศโดยส่งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้

---

## **3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการห้ามนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไนจากสาธารณรัฐเชียร์ราลีโอน)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการห้ามนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไนจากสาธารณรัฐเชียร์ราลีโอน) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ ให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียรไนทุกชนิดที่ส่งมาจาก หรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเชียร์ราลีโอน เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ร่างข้อ 2) ยกเว้นเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไนที่มีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด (Certificate of Origin) ที่ออกโดยรัฐบาลสาธารณรัฐเชียร์ราลีโอน แต่หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดดังกล่าว จะใช้เป็นหลักฐานประกอบการยกเว้นได้ เมื่อคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1132 (1997) ได้รายงานต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่า มีการบังคับใช้กระบวนการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดโดยรัฐบาลสาธารณรัฐเชียร์ราลีโอนแล้ว (ร่างข้อ 3) ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1306 (2000) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ที่กำหนดห้ามประเทศสมาชิกสหประชาชาตินำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไนทุกชนิดจากสาธารณรัฐเชียร์ราลีโอน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ประเทศไทยมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามมติดังกล่าว

---

#### **4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอก ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเอธิโอเปียและประเทศเอริเทรีย)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอก  
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐ  
ประชาธิปไตยเอธิโอเปียและประเทศเอริเทรีย) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้  
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ ให้สินค้าอาวุธและวัสดุที่  
เกี่ยวข้องกับประเภทเครื่องกระสุนปืน ยานพาหนะทางทหารและอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม  
ทางทหาร ตลอดจนอะไหล่ของสิ่งดังกล่าวที่จะส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักร (ร่างข้อ  
2) ยกเว้นกรณีที่มีการส่งออกอุปกรณ์ทางทหารที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงเพื่อนำไปใช้  
ในปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามมติคณะ  
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1298 (2000) (ร่างข้อ 3) ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตาม  
มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1298 (2000) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2543 ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศดำเนินมาตรการคว่ำ  
บาตรทางอาวุธต่อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและประเทศเอริเทรีย ซึ่ง  
ตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ประเทศไทยมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามมติ  
ดังกล่าว

---

#### **5. เรื่อง รายงานผลการชำระบัญชีของกองทุนไทยช่วยไทย**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการชำระบัญชีของกองทุนไทยช่วยไทย ตามที่  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ดังนี้

กองทุนไทยช่วยไทยมียอดรับ จ่ายเงินตั้งแต่วันที่-25 ธันวาคม 2540 (ตั้งกองทุน ( จนถึงวันที่25 มกราคม 2543 (เลิกกองทุน ดังนี้ ยอดรับบริจาคเป็นจำนวนเงิน ( 207,709,268.60 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน 20,720,947.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,430,215.85 บาท ยอดจ่ายเงินบริจาคทั้งสิ้น 228,430,215.85 บาท ได้จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยมอบให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้หนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และเป็นทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ จำนวนเงิน 115,551,869.88 บาท จัดสรร ให้กับ กิจกรรม โครงการต่าง/ๆ ที่มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อน และลดความ รุนแรงของผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อประชาชนโดยตรง จำนวน เงิน 112,878,346.47 บาท

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดท่างบการเงินของกองทุนไทยช่วยไทย จำนวน 3 ชุด คือ งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2541 งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และงบการเงิน ณ วันที่ 25 มกราคม 2543 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ รับรองเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท่างบการเงินของกองทุนไทยช่วยไทยระหว่าง วันที่ 26 มกราคม 2543 ถึงวันปิดบัญชี คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 (สำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ในตู้നിရိယ จำนวน 3,300 บาท แล้วนำเงินจำนวนดังกล่าวมาบริจาคให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กปรากฏว่างบ ( แสดงฐานะการเงินของกองทุนไทยช่วยไทยเป็นศูนย์

---

## **6. เรื่อง ร่างกรอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 - 2549)**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างกรอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 - 2549) ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทที่วางกรอบนโยบายการพัฒนากีฬาของชาติ ดังนี้

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกรอบและแนวทางของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ .ศ.2545 - 2549)

ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านแผนงานโครงการ งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษในการพัฒนาการกีฬาให้เป็นไปตามกรอบและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ .ศ.2545 - 2549)

ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประสานในการนิเทศแผน การแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ และมีหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ .ศ.2545 - 2549)

กรอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 - 2549) มีกรอบและทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะเปิดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประชาคมโลก อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสมดุลด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย น่าใจนักกีฬา และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

เพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ ตามลำดับ โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนากีฬา

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา จัดหา จัดสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์กีฬา และสถานกีฬาให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาองค์กรกีฬาให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบ และมีการกระจายอำนาจ การบริหารการกีฬาสู่ระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกีฬา

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายหลัก ดังนี้

ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาสมีความเสมอภาคได้รับโอกาสในการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

เด็กและเยาวชนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และมีทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และน่าใจนักกีฬา

ประชาชนร้อยละ 60 ได้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และมิตรภาพระหว่างครอบครัว ชุมชน อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

มีการพัฒนาสถานกีฬา ดังนี้

- 1) มีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และดูแลสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
- 2) มีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงและดูแลสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา สนามกีฬาระดับชุมชน หมู่บ้าน และตำบล ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
- 3) มีศูนย์กีฬา ศูนย์อุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกหมู่บ้าน

มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอย่างต่อเนื่อง

มีการส่งเสริมมาตรฐานการกีฬาให้สูงขึ้นตามลำดับจากกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ทั้งในด้านบุคลากรอุปกรณ์ สถานที่กีฬาและการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ และนานาชาติ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการกีฬาเพิ่มขึ้น ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ การศึกษาวิจัย และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับ ภาคและจังหวัด

มีองค์กรกีฬาที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกีฬา

นอกจากนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน 2) การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน 3) การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 4) การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ 5) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 6) การพัฒนาการบริหารการกีฬา

สำหรับองค์กรที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นองค์กรหลัก คือ

องค์กรหลักภาครัฐ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นกระทรวง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

องค์กรหลักภาคเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด บริษัทห้างร้าน ประชาชนและชุมชน นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาการกีฬาของประเทศที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ ให้ร่วมรับผิดชอบยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ในแผนดังกล่าวอีกหลายองค์กร

ทั้งนี้ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรับความเห็นของสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย

---



## **7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่....(พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ๑)**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่....(พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ๑) ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดเดิมได้มีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดอายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และได้ยื่นคำขออนุญาตใหม่มาภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. กำหนดให้เจ้าของอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงไม่เสร็จภายในอายุใบอนุญาต และไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตหรือใบอนุญาตใหม่ อาจขออนุญาตดัดแปลงอาคารนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

---

## **8. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัด)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตามมาตรการจูงใจในการประหยัดในภาครัฐของส่วนราชการต่าง ๆ 34 หน่วยงาน ในภาพรวมส่วนราชการหลายแห่งไม่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาจากเดิม 10% ได้ โดยได้รายงานสภาพปัญหาดังกล่าวมาว่า เนื่องจากภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งมีความจำเป็นของสภาพการดำเนินงานต่างกัน มีการปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ มีการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายงานเพิ่มขึ้น การใช้พื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

---

## **9. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานพนักงานของรัฐฯ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริหารงานพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 จัดทำเอกสารกรอบแนวคิดการดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานของรัฐ ซึ่งเอกสารกรอบแนวคิดนี้จะใช้เป็นกรอบเพื่อพิจารณากำหนดระบบ และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป โดยมอบให้สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมการ เป็นแกนหลักในการดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าว

1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพื่อกำหนดระบบและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานของรัฐ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ คณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการกระจายของพนักงานของรัฐ คณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาการทำงานของพนักงานของรัฐฯ คณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานของรัฐฯ และคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการจัดระบบแรงจูงใจของพนักงานของรัฐฯ

กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำข้อเสนอประเด็น และแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานของรัฐ เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพนักงานของรัฐและดำเนินการประสานงานให้เกิดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารงานพนักงานของรัฐ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาพนักงานของรัฐ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาล/ทั่วไปทุกแห่งเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับพนักงานของรัฐในระยะสั้น

---

## 10. เรื่อง อนุมัติหลักการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอแล้วมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ดังนี้

อนุมัติให้การช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 200 บาทต่อเดือน และเงินอุดหนุนเพิ่มพิเศษแก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยคนละ 100 บาทต่อเดือน รวมเป็น 300 บาทต่อเดือน โดยใช้ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2543 เป็นระเบียบในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2545

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้สูงอายุ จากเดิมที่เคยโอนเงินเข้าบัญชีงวดละ 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง เป็นโอนเงินเข้าบัญชีงวดละ 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินดังกล่าว

เพื่อให้การคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2543 เป็นไปอย่างโปร่งใสทั่วถึง และเป็นธรรมให้คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาตินำ

หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบดังกล่าว และประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ให้องค์กรเอกชนหรืออาสาสมัครในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2543 ทั้งนี้ เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบคลุมทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้เสนอว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ดำเนินการโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุยากจนหรือถูกทอดทิ้งเป็นเงินยังชีพ โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้กำหนดระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ และครอบครัวในชุมชน พ.ศ. 2536 เป็นแนวทางในการดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นเงินรายละ 200 บาทต่อเดือน จนถึงแก่กรรมหรือถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้สูงอายุมีอุปการะเลี้ยงดู และหรือครอบครัวมีฐานะช่วยเหลือตนเองได้ให้ระงับการช่วยเหลือ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ให้เพิ่มจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั่วประเทศจำนวน 318,000 คน เป็น 400,000 คน และเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพจาก 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 300 บาทต่อคนต่อเดือน เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยใช้เงินตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (แผนมียาชาวา)โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้แก้ไขระเบียบฯ เดิม เป็นระเบียบ

กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้วยวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนในลักษณะของการให้เปล่า ซึ่งผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบันทำให้ผู้สูงอายุดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวลดน้อยลง และประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป

---

## **11. เรื่อง ความคืบหน้าของการดำเนินการตามแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ โดยคุณภาพของธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแนวทางการชดเชยสินทรัพย์โดยคุณภาพของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอดังนี้

ความเป็นมา การคืนทุนหุ้นบริมสิทธิให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ธนาคาร ไทยธนาคารฯ ไม่สามารถจ่ายคืนทุนให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ได้ในวันลงนามในสัญญาการชดเชยสินทรัพย์โดยคุณภาพ เนื่องจากตามกระบวนการลดทุนเพื่อคืนทุนจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟู จึงได้มีมติให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากสินทรัพย์โดยคุณภาพที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Yield maintenance) ให้แก่ธนาคารไทยธนาคารฯ ก่อนที่ธนาคารไทยธนาคารฯ จะคืนทุนหุ้นบริมสิทธิให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู โดยให้ธนาคารไทยธนาคารฯ จ่ายชดเชยรายได้ดอกเบี้ยจากการคืนทุนล่าช้ากว่าวันลงนามในสัญญาให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู กระทรวงการคลังเห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขนี้ไม่ได้ทำให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู เสียประโยชน์ ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดให้การคืนทุนหุ้นบริมสิทธิเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการลงนามในสัญญาการชดเชยสินทรัพย์โดยคุณภาพ ดังนั้นการที่คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ได้กำหนดเงื่อนไขดังกล่าว จึงถือว่าอยู่ในกรอบที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว กระทรวงการคลังจึงเห็นควรรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

การซื้อคืนหุ้นกู้ด้วยสิทธินั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 ได้กำหนดให้ธนาคารไทยธนาคารฯ ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่รับโอนจากบริษัทเงินทุน 12 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าตามราคาที่ตราไว้ 4,346 ล้านบาท ในราคาไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาที่ตราไว้ก่อนประกาศคืนทุน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าการซื้อคืนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิทุกรายยินยอมขายคืนในราคาไม่เกิน

ร้อยละ 80 แต่เนื่องจากธนาคารไทยธนาคารฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ทุกราย เพราะบางส่วนไม่ยอมขายและบางส่วนไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ถือหุ้น ดังนั้นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารไทยธนาคารฯ ซื้อคืนหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่รับโอนจากบริษัทเงินทุน 12 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไว้ 4,346 ล้านบาท โดยทุกรายที่มีนิติกรรมขายคืนให้ซื้อคืนในราคาไม่เกินร้อยละ 80 รายใดที่ไม่ขายคืนแต่ไม่คัดค้านการลดทุน ก็ให้จ่ายคืนครบจำนวนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนด ส่วนรายที่ไม่ขายคืนและคัดค้านการลดทุน ก็ให้ธนาคารไทยธนาคารฯ วางประกันเต็มจำนวน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วยว่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด โดยกระทรวงการคลังจะรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงขอรายงานมาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบในครั้งนี้นี้ด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเห็นสมควรชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0303/18945 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2543 ในหน้า 4 และ 5 ที่ได้ระบุเหตุผลของการออกตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน 12 แห่งให้แก่ธนาคารไทยธนาคารฯ ว่า ให้ธนาคารไทยธนาคารฯ คืนเงินที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ลงทุนใน 12 บริษัทเงินทุน จำนวน 28,215 ล้านบาท ซึ่งได้ถูกนำไปใช้ในการกันสำรองกลับมาให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ด้วยวิธีกลับเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเป็นจำนวนเท่ากัน โดยให้ใช้การหักกลับกับตั๋วสัญญาใช้เงินรวมดอกเบี้ยค้างรับที่ 12 บริษัทเงินทุนออกให้แก่ธนาคารไทยธนาคารฯ อันเนื่องมาจากการโอนสินทรัพย์มีมูลค่ามากกว่าสินนั้น " อันเนื่องมาจากการโอนสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ..." กระทรวงการคลังของแก้ไขเป็นเพื่อให้การอธิบายในเรื่องด "กว่าสินนี้กล่าวตรงตามข้อเท็จจริงมาพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่มีผลต่อสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินและธนาคารไทยธนาคารฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ซึ่งได้ผ่านการตรวจร่างสัญญาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

---

## 12. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ไทย (Thai Asset Management Corporation : TAMC) เพื่อเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของระบบของธนาคารพาณิชย์โดยเร็วและเป็นระบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ

ให้กับภาคการผลิตและบริการต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานำข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะรัฐมนตรีไปปรับปรุง เพื่อนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

**1. การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)** กำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ

**2. วัตถุประสงค์** เพื่อบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และปรับโครงสร้างกิจการของลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาโดยการรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ รวมตลอดทั้งสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้สำหรับสินทรัพย์ด้วยคุณภาพนั้น หรือโดยใช้มาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ

### **3. โครงสร้างของ บสท.**

1) ให้มี รัฐมนตรีว่าก "คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย"าร  
กระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยใน  
จำนวนนี้ต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภา  
หอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย แห่งละ 1 คน เพื่อวาง  
นโยบายและกำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ บสทภายในขอบวัตถุประสงค์  
ของ บสท.

2) ให้คณะกรรมการ บสทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย .

(1) ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจาก  
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

(2) กรรมการบริหารอื่น

(ก) แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงการคลัง ธนาคาร (   
แห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ1 คน

(ข) แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (   
ไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย1 คน

(ค) แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันการ (เงินเอกชน 1 คน  
เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ตลอดจนกำหนด  
กรอบและวิธีการในการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการใน  
เรื่องต่าง ๆ เช่น อนุมัติหรือวินิจฉัยสั่งการในการดำเนินการปรับ  
โครงสร้างหนี้ และการปรับโครงสร้างกิจการ การจำหน่ายทรัพย์สิน  
ที่เป็นหลักประกัน

- 3) ให้คณะกรรมการ บสท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน .5 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของ บสทและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ . ผู้จัดการ

#### 4. การโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

- 1) กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ

- (1) ให้โอนสินทรัพย์จัดชั้น ดังต่อไปนี้ สินทรัพย์ (ข) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ (ก) สินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่า (ง) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย (ค) จัดชั้นสงสัยจะสูญ มาตรฐาน
- (2) สินทรัพย์ตาม คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบจาก (ข) และ (ก) จะกำหนดให้โอนเฉพาะที่มีเจ้าหนี้เกิน .คณะกรรมการ บสท1 รายก็ได้
- (3) สินทรัพย์ตาม ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะกำหนดให้โอน (ง) และ (ค) เฉพาะบางส่วนก็ได้

- 2) กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์เอกชน

- (1) สินทรัพย์จัดชั้นเช่นเดียวกับของภาครัฐ แต่เฉพาะที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
- (2) สินทรัพย์ที่มีลูกหนี้เป็นนิติบุคคลและมีเจ้าหนี้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
- (3) มีมูลหนี้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- (4) เป็นสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีความตกลงปรับโครงสร้างหนี้ใหม่และศาลยังมิได้มีคำสั่งเห็นชอบ ด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

#### 5. ราคาการโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

- 1) กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ

- (1) เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยไม่รวมการประกันด้วยบุคคล
- (2) กรณีที่ไม่มีหลักประกันให้มีราคาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บสท . กำหนด

- 2) กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทสินทรัพย์เอกชน มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยไม่รวมการค้ำประกันบุคคล แต่ต้องไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์โดยคุณภาพตามบัญชีหักเงินสำรองตามกฎหมาย
- 3) กำหนดให้ บสทชำระราคาสินทรัพย์โดยคุณภาพให้แก่สถาบันการเงินหรือบริษัท . บริหารสินทรัพย์ โดยออกเป็นตราสารหนี้ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีกำหนดใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ออกตราสารหนี้

## 6. การแบ่งปันผลกำไรและรับผิดชอบผลขาดทุน

### 1) การแบ่งปันผลกำไร

- (1) ผลกำไรส่วนแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาสินทรัพย์โดยคุณภาพให้แบ่งคนละครึ่งระหว่าง บสทกับสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
- (2) ผลกำไรส่วนที่ 2 ให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์รับไปทั้งหมด แต่ต้องไม่เกินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับราคาที่เป็นจริง
- (3) กำไรส่วนที่เหลือจาก (2) ให้ บสทรับไปทั้งหมด .

### 2) การรับผิดชอบผลขาดทุน

- (1) ผลขาดทุนส่วนแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้รับโอนให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์รับไปทั้งหมด
- (2) ผลขาดทุนส่วนที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้รับโอนให้แบ่งกันคนละครึ่ง ระหว่าง บสทและสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ .
- (3) ผลขาดทุนส่วนที่เหลือจาก (2) ให้ บสทรับไปทั้งหมด .

## 7. การบริหารสินทรัพย์โดยคุณภาพ

บสท. มีอำนาจดำเนินการใน 3 กรณี ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างกิจการหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ ใดๆ ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันตามที่เห็นสมควร โดย บสท. จะดำเนินการบริหารกองสินทรัพย์เองหรือจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้บริหารกองสินทรัพย์ก็ได้

- 1) ในการปรับโครงสร้างหนี้ บสทมีอำนาจใช้วิธีการต่าง ๆ อันได้แก่ การผ่อนปรน . เงื่อนไขในการชำระหนี้ รับโอนทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ หรือดำเนินการอื่นใดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ บสท



- 2) ในการปรับโครงสร้างกิจการ ให้ผู้บริหารกองสินทรัพย์หรือบุคคลอื่นใดที่ บสท . แต่งตั้งเป็นผู้จัดทำแผนปรับโครงสร้างกิจการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อกำหนด และให้ผู้บริหารของ .พิจารณาอนุมัติภายในเวลาที่คณะกรรมการ บสท ลูกหนี้หมดอำนาจในการกระทำกิจการใด ๆ ในนามของลูกหนี้ ในกรณีที่ผู้บริหารแผนเห็นว่า แผนไม่อาจดำเนินต่อไปได้ให้รายงานไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ บสท เพื่อยุติการปรับโครงสร้างกิจการ .
- 3) ในการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ให้ บสทดำเนินการโดยวิธีขาย . ทอดตลาดหรือวิธีอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์มากกว่า และหากยังมีหนี้ที่ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันค้างอยู่ กำหนดให้หนี้นั้นเป็นอันพับไป

## 8. การกำกับ การดำเนินงานและการควบคุม

- 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจกำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ บสท . และอาจมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของ บสทได้ .
- 2) เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการของ บสทและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาว่าสมควรจะ . ยุบหรือควรปรับปรุงการดำเนินการของ บสทหรือไม่เพียงใด .

## 9. การสอบและตรวจบัญชี

- 1) กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของ บสทและเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีต่อรัฐมนตรีฯ . ทุก6 เดือน
- 2) กำหนดให้ บสทรายงานกิจการ งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุน ซึ่ง .ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วต่อรัฐมนตรีฯ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี เพื่อรายงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบ

## 10. การชดเชยความเสียหาย และการนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ในกรณีที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการที่ต้องลงทุนในการจัดตั้งหรือดำเนินกิจการของ บสท. การค้าประกัน หรือรับรองหรือรับอาวัลตราสารที่ บสท. ออกหรือเนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยแทน บสท. ให้กระทรวงการคลังชดเชยให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เท่าจำนวนที่เสียหายภายในเวลาที่กระทรวงการคลังเห็นว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ มีความจำเป็นเว้นแต่ฐานะโดยรวมของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ อยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว แต่ในกรณีที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้กำไรให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามจำนวนที่กระทรวงการคลังกำหนด

## 11. ความคุ้มครองกรรมการและพนักงานของ บสท.

- 1) กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของ บสท.ที่ดำเนินการไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำ . ของตน เมื่อได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว เว้นแต่ เป็นกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย ทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 2) มิให้นำกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้ บังคับแก่การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์โดยคุณภาพของ บสท.ตาม . กฎหมาย และการออกกระเบียบหรือข้อบังคับ คำสั่ง คำวินิจฉัย การอนุญาต และการกระทำอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการ บริหารสินทรัพย์ โดยคุณภาพตามพระราชบัญญัตินี้

## 12. บทกำหนดโทษ

ผู้บริหารกองทรัพย์สิน พนักงานและลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ บสท. มอบหมายให้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้รายใดชำระหนี้ น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท เว้นแต่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลให้ระวาง โทษปรับเท่ากับจำนวนมูลค่าของสินทรัพย์โดยคุณภาพของลูกหนี้รายนั้น

## 13. การยุบเลิก บสท.

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบเลิก บสท. ให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการแต่งตั้ง คณะกรรมการชำระบัญชี ระยะเวลาการชำระบัญชี เงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินและ หนี้สินของ บสท. และให้ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระ ราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ และหากมีบรรดาทรัพย์สินของ บสท. เหลืออยู่ภายหลัง การชำระบัญชีให้โอนแก่กระทรวงการคลังภายใน 60 วัน นับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระ บัญชี

---

## 13. เรื่อง การแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก ของประเทศ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ของภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของประเทศ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ กำลังประสบ มีทั้งที่เกิดจากภายนอกและภายในประเทศ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการเพิ่ม ศักยภาพในการส่งออกของไทยให้สูงขึ้น เพื่อให้การส่งออกรวดเร็ว สะดวก คล่องตัว ไม่ ติดขัด และประหยัด อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศจะเป็นเรื่องที่ แก้ไขได้ยาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในประเทศสามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัญหาด้านสภาพคล่องของผู้ส่งออก และระเบียบขั้นตอนการส่งออกเพื่อให้มีความรวดเร็วคล่องตัว สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

## 1. การให้สินเชื่อเพื่อการส่งออก ให้ธนาคารของรัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

- 1.1 ให้พิจารณาวงเงินสินเชื่อแก่ผู้ส่งออก จากความสามารถในการทำธุรกิจส่งออก ตั้งแต่เริ่มเสนอแผนธุรกิจที่จะทำให้ได้รับคำสั่งซื้อ
- 1.2 ให้อนุมัติจ่ายเงินสินเชื่อเต็มจำนวนเมื่อผู้ส่งออกนำเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ เช่น คำสั่งซื้อ สัญญาหรือ L/C มาแสดง ทั้งนี้ ให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) กับธนาคารศรีนครพิจารณา ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิต ผู้ส่งออกมีปัญหาไม่สามารถหาสินเชื่อเพื่อการส่งออกได้แม้บางครั้งจะมีใบสั่งซื้ออยู่แล้วก็ตาม ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมการส่งออกได้เต็มความสามารถเพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นผลให้เสียโอกาสในการส่งออกไปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้ส่งออกอีกจำนวนไม่น้อย แม้จะมีวงเงินหมุนเวียนเพื่อการส่งออกอยู่แล้วแต่ก็อยู่ในวงเงินจำกัด ทั้งที่สามารถรับคำสั่งซื้อได้มากกว่าวงเงินที่มีอยู่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้เสียโอกาสในการส่งสินค้าออกเช่นเดียวกัน

## 2. การแก้ปัญหาล่าช้าในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กรมสรรพากรพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ส่งออกตามมาตรการทั้ง 3 ดังต่อไปนี้

- 2.1 ให้อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศที่ใช้ผลิตเพื่อการส่งออก ในทำนองเดียวกับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก
- 2.2 ให้ผู้ส่งออกสามารถใช้หนังสือค้ำประกันในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- 2.3 ให้พิจารณาจัดทำระบบการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการควบคุมทางบัญชีแทนการชำระเป็นเงินสด หรืออาจจัดตั้งกองทุนเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ส่งออก และให้กรมสรรพากรจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ส่งออกคืนแก่กองทุนฯ โดยตรงต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังจัดประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อปัญหาดังกล่าวต่อไป

เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิตผู้ส่งออกจำเป็นต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ การชำระภาษีวัตถุดิบนำเข้าเพื่อการส่งออกสามารถเลือกได้ทั้งเงินสดหรือหนังสือค้ำประกัน ยิ่งไปกว่านั้นในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออก กรมสรรพากรยังใช้เวลานานในการตรวจสอบเอกสารก่อนคืนภาษี ทำให้ผู้ส่งออก เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง

### 3. การปรับโครงสร้างภาษีนำเข้าวัตถุดิบเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

3.1 ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินการปรับโครงสร้างภาษีนำเข้าทั้ง 4 กลุ่ม และเสนอรัฐบาลเพื่อประกาศใช้อัตราภาษีนำเข้าใหม่ทั้งระบบโดยทันที

3.2 ในการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าว ขอให้พิจารณากำหนดอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการส่งออก ไม่ให้สูงกว่าของประเทศคู่แข่ง เช่น ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไป

เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างภาษีนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าในอุตสาหกรรมที่ต้องการปกป้องเป็นพิเศษหลายรายการ ยังมีอัตราที่ไม่เป็นสัดส่วนที่ถูกต้อง ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออกสูง และไม่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้

### 4. การบริการการส่งออกให้รวดเร็ว ดังนี้

4.1 ให้หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตแก่ผู้ส่งออกสินค้าที่ต้องส่งมอบโดยเร่งด่วน เปิดบริการ 24 ชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อ . กระบวนการส่งสินค้าออก เช่น กรมศุลกากรกรณี กรณีขออนุญาตนำเข้าสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออก กรมวิชาการเกษตร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งออกใบรับรองให้ผักผลไม้สดเพื่อการส่งออก

4.2 ให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตหรือเอกสารประกอบการส่งออก ดำเนินการให้รวดเร็ว ทันต่อกระบวนการส่งสินค้าออก โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน

ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากสินค้าส่งออกหลายประเภทมีกำหนดระยะเวลาส่งมอบระยะสั้นหรือต้องส่งออกทุกวัน เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งมอบภายใน 7 วัน ผักผลไม้สดต้องส่งออกทุกวัน เป็นต้น การบริการที่รวดเร็วตลอดเวลาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกใบอนุญาตทั้งนำเข้าและส่งออกให้บริการอย่างรวดเร็ว

---

## 14. เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการเร่งรัดเบิกจ่ายลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ ดังนี้

#### มาตรการเร่งด่วน

- 1.1 ให้ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนตาม แผนการลงทุนในช่วง 4 เดือนที่เหลือ ให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น เร่งตรวจรับ การจ้างเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว
- 1.2 ให้รวบรวมรายการลงทุนที่เป็นงานเกาต์เนื่อง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้/ ) พัสดจากต่างประเทศ(Import Content) เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวเดียวกัน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความ จำเป็นที่ไม่สามารถใช้พัสดในประเทศได้ เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการ ขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องเสนอเป็นรายการก็ให้เร่ง นำเสนอไปก่อนได้
- 1.3 สำหรับงานใหม่ให้แจ้งสถาปนิกและวิศวกรให้การออกแบบสอดคล้องกับ นโยบายการใช้พัสดในประเทศ

#### มาตรการระยะต่อไป

- 2.1 ให้พิจารณาดำเนินการแบ่งงวดงานใหม่ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็ว ยิ่งขึ้น
- 2.2 ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ เชื่อมโยงกับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งปรับแผนการ ลงทุนโดยยึดแนวทางการใช้พัสดภายในประเทศทดแทน เพื่อลดการ นำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ใน ประเทศได้

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สรุปสถานะของการลงทุนและรวบรวมปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้การลงทุนล่าช้ากว่าเป้าหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันศุกร์ที่ (.สศช)1 มิถุนายน 2544 และให้ สศชร่วมกับกระทรวงการคลัง พิจารณาหาแนวทางแก้ไขเชิงนโยบาย และ . นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเร็วต่อไป

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้ขอให้บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด เร่ง แก้ไขปัญหาด้วย

---

## **15. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ....ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหลักการและเหตุผลคือ เห็นความจำเป็นที่จะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และแนวนโยบายแห่งรัฐที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการออกกฎหมายให้ชุมชนมีวิสาหกิจของตนเอง และจัดการบริหารกิจการด้วยตนเองได้ โดยรัฐให้การสนับสนุนด้านความรู้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการวิจัยต้นแบบของหน่วยงานของรัฐและเอกชน เกี่ยวกับการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดภายในและภายนอกประเทศ และให้ความช่วยเหลือในด้านแหล่งเงินทุน ตลอดจนสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

เพื่อให้ธุรกิจชุมชนที่พึ่งพิงวัตถุดิบจากการเกษตรดีขึ้นและได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปการค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการวิจัยต้นแบบของทางราชการและเอกชนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพื่อให้มีองค์กรในการบริหารและพัฒนาตลอดจนมีแนวทางในการฟุ่มฟัก (Incubator) วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนกระทั่งสามารถแข่งขันในตลาดได้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น และสามารถส่งเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในธุรกิจคืนให้แก่รัฐได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยรัฐสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด และเทคโนโลยี

เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจชุมชนให้เกิดขึ้นในชุมชน และวิสาหกิจชุมชนนั้นได้รับการพัฒนาและดำเนินกิจการอยู่ต่อไปได้อย่างถาวรและยั่งยืน

เพื่อให้มีกลไกการควบคุมเชิงคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถาวรและต่อเนื่อง

เพื่อให้มีการกำหนดสิทธิพิเศษให้แก่วิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนอยู่ได้ระหว่างการฟุ่มฟักและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้น

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีกรอบแนวความคิดหรือขอบเขตของกฎหมาย ดังนี้

กำหนดขอบเขตของวิสาหกิจชุมชนที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

กำหนดรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการดำเนินการวิสาหกิจที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือ

กำหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์กร การกำกับดูแล ฟูมฟักและติดตาม

แหล่งเงินที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

สิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ให้แก่วิสาหกิจชุมชนระหว่างดำเนินการและพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง

กำหนดรูปแบบและขั้นตอนให้ความช่วยเหลือและฟูมฟักของรัฐในด้านความรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีและเงินทุน

---

## **16. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการชดเชยรายได้ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

เห็นชอบให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 8.5 ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลหลังส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 5 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ทั้งนี้เพื่อให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนด อีกทั้งเพื่อมิให้กรุงเทพมหานครต้องได้รับผลกระทบจากการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ขาดไป

แก้ไขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 และวันที่ 5 ตุลาคม 2542 ในส่วนของการชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ขาดไปขององค์การบริหารส่วนตำบล อันเนื่องมาจากการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01

โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบได้รับ รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้ตามจำนวนเงิน รายได้ที่เกิดขึ้นจริงตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดให้มีการจัดเก็บโดยไม่มี ความจำเป็น จะต้องหาเงินใดมาชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป

---

**17. เรื่อง สนับสนุนงบประมาณปี 2544 เพิ่มเติม สำหรับโครงการประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า 15 จังหวัด และเรื่อง การทำสัญญาจ้างและวิธีจ้างให้บริการ สาธารณสุขกับสถานพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับ ประชาชนชาวไทยระยะที่สองในพื้นที่ 15 จังหวัด**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณปี 2544 เพิ่มเติม สำหรับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 15 จังหวัด และการทำสัญญาจ้างและวิธีจ้างให้บริการ สาธารณสุขกับสถานพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับประชาชน ชาวไทย ระยะที่สองในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สระบุรี สระแก้ว เพชรบุรี สุรินทร์ นครราชสีมา หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุโขทัย แพร่ เชียงใหม่ ภูเก็ต และนราธิวาส ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของ สำนักงบประมาณ ดังนี้

การที่กระทรวงสาธารณสุขมีการศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติ จริงตามแนวนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 15 จังหวัด ก่อนนั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้องคณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ให้คัดเลือกจังหวัดที่มี ความพร้อมด้านการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน และบุคลากร เพื่อให้สามารถ บริหารวงเงินงบประมาณที่มีอยู่สนับสนุนนโยบายนี้ได้

สำหรับวงเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ในระยะเวลา 4 เดือน ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 (เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน -2544) นั้น เนื่องจากขณะนั้นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มี จำนวนจำกัด และจะต้องใช้จ่ายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนและสิ่ง สาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัย กับต้องใช้จ่ายในกรณีจำเป็นและ เร่งด่วนต่าง ๆ มาก จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาใช้จ่ายเฉพาะรายการที่ จำเป็นสำหรับหน่วยปฏิบัติอย่างแท้จริง ส่วนค่าบริหารจัดการและกองทุนเพื่อ ความมั่นคงนั้น ให้พิจารณาเจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินบำรุง ก้อน หากไม่เพียงพอ ก็ให้ขออนุมัติใช้เงินงบกลางในโอกาสต่อไป คณะรัฐมนตรี จึงอนุมัติการดำเนินนโยบายดังกล่าวภายในวงเงิน 1,510,266,600 บาท (หนึ่ง) โดยเบิกจ่ายจาก (พันห้าร้อยสิบสองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอมา จำนวน 1,100,000,000 บาท และใช้จ่ายจาก (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) .ศ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 งบกลาง รายการเงินสำรอง



จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 410,266,600 บาท สี่ร้อยสิบล้านสอง)  
(แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน

อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขทำสัญญาจ้างให้บริการสาธารณสุขกับสถานพยาบาล  
ให้มีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2544 เป็นต้นไป

อนุมัติวิธีจ้างสถานพยาบาลให้เป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดย  
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

---

## 18. เรื่อง แต่งตั้ง

### 1. รองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้แต่งตั้งรองประธานกรรมการและ  
กรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน จำนวน 8 คน แทนรองประธานกรรมการ  
และกรรมการอื่นเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 4 ปี ตามวาระ ในวันที่ 10 มีนาคม  
2544 แล้ว โดยมี นายศรีสุข จันทรางศุ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ  
และกรรมการอื่นประกอบด้วย นายบุญชู โรจนเสถียร นายกิตติ อยู่โพธิ์ รอง  
ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสุพลจน์ คำภีระ อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ นายชัยวัฒน์ วงศ์  
วัฒนศานต์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายบรรพต หงษ์ทอง อธิบดีกรมส่งเสริม  
การส่งออก นายภราเดช พยัฆวิเชียร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ พล  
อากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา เสนาธิการทหารอากาศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม  
2544 เป็นต้นไป

### 2. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวัน  
สื่อสารแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ  
ดังนี้

คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานวันสื่อสาร  
แห่งชาติยังมีภารกิจที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การสิ้นสุดของ  
คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติจะมีผลกระทบต่อการจัดงานนิทรรศการ  
ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติได้ดำเนินการจัดงานเป็นประจำทุกปี  
และปัจจุบันคณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติได้ทำสัญญามอบหมายให้  
บริษัทเอกชนดำเนินการจัดงาน และบริษัทเอกชนได้ดำเนินการจัดงานวันสื่อสาร  
แห่งชาติในนามของคณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติไปแล้วหลายด้าน  
โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็น

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข เป็นกรรมการและเลขาธิการ และมีกรรมการอื่นอีก 28 คน มีอำนาจหน้าที่หลัก คือ ดำเนินการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และอำนาจหน้าที่อื่นอีก 4 ประการ

คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ เนื่องจากขณะนี้การดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองบริหารความถี่วิทยุกรมไปรษณีย์โทรเลข เป็นกรรมการและเลขาธิการ และมีกรรมการอื่นอีก 13 คน มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ พ.ศ.2518 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

### **3. การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ให้แต่งตั้ง รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) ในระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2544 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ และรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2544 จึงไม่สามารถเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้

### **4. ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการถอนหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล จากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และแต่งตั้งหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ให้มีผลในวันถัดจากวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถอนหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ออกจากตำแหน่ง

โดยกระทรวงการคลังเสนอว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้มีอำนาจและหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อการพัฒนากิจการภายในของธนาคารแห่งประเทศไทยเองแล้ว ยังส่งผลเกี่ยวเนื่องไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินอันมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

และเชื่อมโยงไปถึงการแก้ปัญหาการเงินของประเทศอันเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลอีกด้วย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่การพัฒนาองค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และการแก้ไขปัญหาเช่นว่านี้ต้องการมีการประสานที่ดี และมีดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ กับประสิทธิภาพและเอกภาพในการบริหารการเงินการคลังของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว

## **5. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ**

คณะรัฐมนตรีทราบฯ นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) มีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับดูแลและการควบคุมการปฏิบัติราชการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวไม่รวมถึงการบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ได้อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 20/2544 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

## **6. ผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Representative) เพิ่มเติม**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 139/2544 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Representative) เพิ่มเติม โดยแต่งตั้ง นายกันตธีร์ ศุภมงคล เป็นผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Representative) เพิ่มเติม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตภูมิภาคอเมริกา และยุโรป รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

## **7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เสนอการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 10 คน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ภาคเศรษฐกิจ 1) นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 2) นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 3) นายไฉน ไขยประวัตติ

ภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) ศาสตราจารย์สิปปนนท์ เกตุทัต 5) นายวิโรจน์ ตันตราภรณ์ 6) นายสมภพ อมาตยกุล 7) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

ภาคสังคม 8.) นายสุเมธ ตันติเวชกุล 9) นายไพบูรณ์ วัฒนศิริธรรม 10) นายนิธิ เอียวศรีวงศ์

## **8. กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ ดังนี้

- 1) พลตำรวจโท สมบัติ อมรวิวัฒน์ 2) นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 3) นายกำธร ตติยกวี

## **9. ประธานและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้งประธานและกรรมการอื่นใน คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ดังนี้ นายมนตรี นาวิกผล เป็นประธานกรรมการ นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ เป็นรองประธานกรรมการ นายพิสิษฐ์ ฤ พัทลุง เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการประกอบด้วย นางสตรี ประทีปะเสน นางสาวเพ็ญศรี ตรีทัพ นางสาวศิริพร ไชยสุด นายสมอาจ วงษ์ชมทอง นายอภิรักษ์ โกชะโยธิน นายสัมพันธ์ เป้นพัฒน์ นาย พิมล พุพิพิธ และ นายสมบูรณ์ สรงบุญมี

## **10. คณะกรรมการที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกิจการรัฐสภา**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 142/2544 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกิจการรัฐสภา ได้แก่ นายอนันต์ ฉายแสง นายสุชน ชามพูนท และ นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2544 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในงานด้านกิจการรัฐสภาและเรื่องต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ขอข้อมูล เอกสาร ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ตามความจำเป็น

เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ ดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานได้ตามความ เหมาะสม

---

## **19. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ และให้นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของกระทรวง ทบวง องค์การอิสระ และรัฐวิสาหกิจ ดังตารางต่อไปนี้

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน**  
หน่วย : บาท

กระทรวง	งบประมาณปี 2544		งบประมาณปี 2545	
	จำนวน	สัดส่วน	ร่าง พ.บ.ร.	สัดส่วน
<b>รวมทั้งประเทศ</b>	<b>910,000,000,000</b>	<b>100.01</b>	<b>1,023,000,000,000</b>	<b>100.0</b>
1. งบกลาง	86,911,966,500	9.6	183,840,520,000	18.0
2. สำนักนายกรัฐมนตรี	7,712,830,300	0.8	9,771,878,500	1.0
3. กระทรวงกลาโหม	77,210,552,300	8.5	78,495,270,600	7.7
4. กระทรวงการคลัง	96,990,840,900	10.7	114,605,334,000	11.2
5. กระทรวงการต่างประเทศ	3,789,982,700	0.4	4,359,358,700	0.4
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	67,674,796,000	7.4	63,944,273,100	6.2
7. กระทรวงคมนาคม	46,752,221,600	5.1	36,842,482,200	3.6
8. กระทรวงพาณิชย์	4,475,495,800	0.5	4,861,819,000	0.5
9. กระทรวงมหาดไทย	107,187,442,940	11.8	109,315,105,900	10.7
10. กระทรวงยุติธรรม	6,856,977,800	0.8	1,654,831,700	0.2
11. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	16,937,093,600	1.9	15,942,764,100	1.5
12. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม	12,579,151,800	1.4	12,222,521,300	1.2
13. กระทรวงศึกษาธิการ	160,853,772,560	17.7	162,393,462,500	15.9
14. กระทรวงสาธารณสุข	58,697,199,700	6.5	41,737,284,000	4.1
15. กระทรวงอุตสาหกรรม	4,015,351,900	0.4	4,289,385,600	0.4

16. ทบวงมหาวิทยาลัย	32,278,207,500	3.5	32,031,525,500	3.1
17. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	47,498,684,100	5.2	46,886,428,500	4.6
18. หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	3,806,915,600	0.4	7,972,829,300	0.8
19. รัฐวิสาหกิจ	32,274,306,400	3.5	37,286,476,200	3.6
20. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	35,496,210,000	3.9	54,546,449,300	5.3

**โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2545**  
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2544 (หลังการปรับลดและจัดสรรคืน(			ปีงบประมาณ 2545 ร่าง พงบประมาณ .บ.ร.		
	วงเงิน งบประมาณ	+เพิ่มลด-/ ร้อยละ	ร้อยละ	วงเงิน งบประมาณ	+เพิ่มลด-/ ร้อยละ	ร้อยละ
วงเงินงบประมาณรายจ่าย	910,000.0	50,000.0	5.8	1,023,000.0	113,000.0	12.4
- สัดส่วนต่อ GDP	17.5			18.2		
- รายได้	805,000.0	55,000.0	7.3	823,000.0	18,000.0	2.2
- สัดส่วนต่อ GDP	15.5			14.7		
- วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล	105,000.0	-5,000.0	-4.5	200,000.0	95,000.0	90.5
- สัดส่วนต่อ GDP	2.0			3.6		
1. รายจ่ายประจำ	679,286.5	43,701.4	6.9	772,605.7	93,319.2	13.7
- สัดส่วนต่องบประมาณ	74.7			75.5		
2. รายจ่ายลงทุน	218,578.2	1,480.6	0.7	224,725.4	6,147.2	2.8
- สัดส่วนต่องบประมาณ	24.0			22.0		
3. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	12,135.3	4,818.0	65.8	25,668.9	13,533.6	111.5
- สัดส่วนต่องบประมาณ	1.3			2.5		

4. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลตามพระราชบัญญัติฯ	191,708.2	13,854.4	7.8	225,135.1	33,426.9	17.4
5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)	5,208,600.0	317,900.0	3.5	5,614,900.0	406,300.0	7.8

**หมายเหตุ**

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นตัวเลขประมาณการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2544

ข้อมูลของร่าง พ.บ.ประมาณปี .บ.ร.2545 ได้ปรับสัดส่วนรายจ่ายประจำและลงทุน ดังนี้

- 2.1 ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 58,000.0 ล้านบาท ใช้สัดส่วนรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เท่ากับ :50 : 50
  - 2.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 11,650.0 ล้านบาท ใช้สัดส่วนรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุนเท่ากับ :20 : 80 โดยจัดเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานพัฒนาชนบท ด้านการบริการสังคม
  - 2.3 งบประมาณของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ใช้สัดส่วนรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เท่ากับ :85 : 15
-